



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๒๘๗

สำนักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการขยะเปียก

เรียน (ตามรายชื่อแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว๔๑๓  
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลเปรียบเทียบ Google Form กับ เว็บไซต์กรมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่มีคำสั่งได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอชักชวนการดำเนินการดังนี้

๑.ให้คณะทำงานตามคำสั่งจังหวัดที่แต่งตั้ง ตรวจสอบผลการดำเนินการของแบบรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปรียบเทียบกับการรายงาน Google Form ของจังหวัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในกรณีผลการดำเนินงานในเว็บกรมฯ น้อยกว่า ให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามเป้าหมายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเสร็จแล้วครบ ๑๐๐ % แล้ว แต่ในเว็บกรมฯ ใด้ร้อยละน้อยกว่า เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอให้กรมฯ ตัดฐานบ้านไม่มีที่ชุดให้บันทึกหมายเลขไว้ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแจ้งให้กลุ่มงานบริการสาธารณสุข ทราบ

๒.กรณี อปท.ดำเนินการกรอกข้อมูลยังไม่ครบ ๑๐๐ % ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานชื่อ ซึ่งจังหวัดแจ้งหลังจากสรุปข้อมูลในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูลนำโน้ตบุ๊กและข้อมูลที่ยังลงไม่แล้วเสร็จ มาร่วมประชุมติดตามและดำเนินการลงข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ชั้น ๒ ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. จนกว่าจะลงข้อมูลแล้วเสร็จ และให้ท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือในการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตนเองด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่น

และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๑๑

รายชื่อส่งหนังสือ

- ๑.นายกเทศมนตรีเมืองแพร่
- ๒.ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ
- ๓.ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน